



มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
Foundation for Labour and Employment Promotion



คณะกรรมการสังคม
Social Watch Thailand



ศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพจากภาครัฐ สำหรับแรงงานทุกคน



ทุกวันนี้แรงงานหญิงนอกระบบต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากว่าจะทำอย่างไรกับเด็กเล็ก ๆ ที่ต้องดูแล ในขณะที่ต้องทำงานไปด้วย

ความรับผิดชอบในการดูแลเด็กอาจผลักดันให้แรงงานหญิงต้องอยู่ในสภาพการจ้างงานที่ยืดหยุ่น มีความไม่แน่นอน และได้ค่าตอบแทนน้อย

ความรับผิดชอบนี้ยังส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และมีรายได้ลดลง แรงงานหญิงนอกระบบ เช่น

ผู้รับงานไปทำที่บ้านมักลงเอยด้วยชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน

เพื่อพยายามหารายได้ให้เพียงพอกับความต้องการพื้นฐานของครอบครัว

จึงเหลือเวลาที่จะดูแลตนเองและลูกหลานเพียงเล็กน้อย ซึ่งก่อให้เกิดความเครียด

นอกจากนี้แรงงานย้ายถิ่นที่รับจ้างทำงานบ้านมักถูกกดดันให้ทิ้งลูก ๆ

ของตนไว้กับสมาชิกในครอบครัว เมื่อต้องไปทำงานในเมืองอื่นหรือประเทศอื่น

แม้ค่าขายของริมถนนมักต้องนำเด็ก ๆ ไปด้วย

ในขณะที่ตนออกไปขายของในเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่าน

คนเก็บขยะอาจต้องเลือกระหว่างการนำเด็กไปกองขยะที่สกปรกและไม่ปลอดภัย

หรือทิ้งเด็ก ๆ ไว้ที่บ้านโดยไม่มีคนดูแล

หรือแม้แต่แรงงานทำงานบ้านและแรงงานรับเลี้ยงเด็กก็ได้รับค่าจ้างต่ำและไม่เพียงพอ

ที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก ๆ ของตน

พวกเราต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นมีความเข้าใจว่า

แรงงานหญิงนอกระบบจำเป็นต้องได้รับการดูแลเด็กเล็กที่มีคุณภาพจากภาครัฐ

เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ลูกหลานของแรงงานหญิงนอกระบบควรที่จะได้เติบโต เรียนรู้ และมีสุขภาพที่ดี

แรงงานนอกระบบสูงอายุควรมีสวัสดิภาพที่จะได้พักผ่อนโดยไม่ต้องรับภาระในการหารายได้

และดูแลเด็กเล็ก ๆ



แรงงานทุกคนต้องได้รับผลประโยชน์จากการคุ้มครองความเป็นมารดา และสามารถเข้าถึงบริการการดูแลเด็กเล็กที่มีคุณภาพผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมของประเทศได้ไม่ว่าจะทำงานที่ใดก็ตาม

แรงงานหญิงนอกระบบและพันธมิตร ร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการดังต่อไปนี้:



- สร้างนโยบายสาธารณะที่เอาใจใส่ ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และแรงงานทุกคน
ตระหนักว่าการคุ้มครองความเป็นมารดาและการดูแลเด็กเล็กเป็นส่วนหนึ่งของระบบการคุ้มครองทางสังคม
- ซึ่งควรขยายให้ครอบคลุมถึงแรงงานทุกคนในฐานะที่เป็นสิทธิที่พึงได้รับ
- ขยายศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่มีคุณภาพสำหรับแรงงานในระบบและนอกระบบทั้งในพื้นที่เมืองและชนบทอย่างทั่วถึง
- เพิ่มการลงทุนและการจัดหาศูนย์ดูแลเด็กเล็กโดยภาครัฐที่มีคุณภาพในกรุงเทพฯ ให้ทั่วถึง
- เพื่อรองรับแรงงานย้ายถิ่นที่มาทำงานทำจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งนับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น
- ตระหนักว่าการดูแลเด็กที่ดำเนินการในศูนย์ดูแลเด็กเล็กเป็นงานที่มีคุณค่า แรงงานรับเลี้ยงเด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับค่าจ้างที่เพียงพอแก่การดำรงชีวิต สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และการฝึกอบรมทักษะที่เหมาะสม

- ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 102 ว่าด้วยความมั่นคงทางสังคม อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 156 ว่าด้วยแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว และอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา ซึ่งเป็นมาตรฐานแรงงานที่มีความเกี่ยวข้องและสำคัญ

- นำข้อแนะ ILO ฉบับที่ 202 ว่าด้วยฐานการคุ้มครองทางสังคม และข้อแนะ ILO ฉบับที่ 204 ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจนอกระบบสู่เศรษฐกิจในระบบมาปฏิบัติ

โดยการพัฒนากฎหมายที่สนับสนุนและคุ้มครองความเป็นมารดาอย่างถ้วนหน้า และให้บริการศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพจากภาครัฐ



หากต้องการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์นี้หรือแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรของคุณระดมความสนับสนุนด้านการดูแลเด็ก โปรดส่งอีเมลมาที่ **Email: childcare@wiego.org**



มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
Foundation for Labour and Employment Promotion



คณะทำงานวาระสังคม
Social Watch Thailand

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ, คณะทำงานวาระทางสังคม และ **Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)**

กำลังร่วมกันทำงานเพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่องการดูแลเด็กเล็กในฐานะที่เป็นปัญหาการคุ้มครองทางสังคมที่สำคัญสำหรับแรงงานทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ,

คณะทำงานวาระทางสังคม และ **WIEGO**

ซึ่งคุณสามารถพบเรื่องราวและประสบการณ์ของแรงงานหญิงนอกระบบจากประเทศไทยและทั่วโลก



<http://homenetthailand.org>



Homenet Thailand -

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ



<http://social-agenda.org/>



<http://wiego.org>



@wiegoglobal



@WIEGOGLOBAL

